

LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023 CỦA CÁC CẤP HỌC, NGÀNH HỌC
(Kèm theo Công văn số 2323/SGDDĐT-VP ngày 09/8/2022
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

TT	CẤP HỌC	THỜI GIAN	ĐỊA ĐIỂM	THÀNH PHẦN
1	Trung học phổ thông	14h00 ngày 15/8/2022 (thứ Hai)	Hội trường (200 chỗ) trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam	<p>* Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTrH; Lãnh đạo Công đoàn Ngành; Lãnh đạo trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.</p> <p>* Đơn vị: Hiệu trưởng: các trường THPT (công lập và ngoài công lập), các trường THPT chuyên, các trường THPT Hiệp quản trên địa bàn Thành phố.</p>
2	Mầm non	08h30 ngày 16/8/2022 (thứ Ba)	Phòng họp trực tuyến của Sở (Hội trường 23 Quang Trung) và tại các phòng họp trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã	<p>* Tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Công đoàn Ngành; Đại diện lãnh đạo các phòng ban Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDMN; Lãnh đạo phòng GDĐT phụ trách cấp học mầm non và 01 Hiệu trưởng trường mầm non thuộc quận huyện thị xã; Lãnh đạo trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội; Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc Sở và trường Mầm non trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p> <p>* Tại điểm cầu phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã: Phòng GDĐT, Hiệu trưởng cơ sở GDMN công lập, ngoài công lập. Bố trí điểm cầu do phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.</p>
3	Tiểu học	14h00 ngày 16/8/2022 (thứ Ba)	Phòng họp trực tuyến của Sở và tại các phòng họp trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã	<p>* Tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTH; Lãnh đạo Công đoàn Ngành; Lãnh đạo trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.</p> <p>* Tại điểm cầu phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã: Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí 5 điểm cầu. Thành phần tại các điểm cầu do phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.</p>

TT	CẤP HỌC	THỜI GIAN	ĐỊA ĐIỂM	THÀNH PHẦN
4	Trung học cơ sở	08h30 ngày 17/8/2022 (Thứ Tư)	Phòng họp trực tuyến của Sở và tại các phòng họp trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã	<p>* Tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTrH; Lãnh đạo Công đoàn Ngành; Lãnh đạo trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.</p> <p>* Tại điểm cầu phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã: Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí 5 điểm cầu. Thành phần tại các điểm cầu do phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.</p>
5	Giáo dục thường xuyên	14h00 ngày 23/8/2022 (Thứ Ba)	Trung tâm GDNN-GDTX	<p>* Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTX-ĐH; Lãnh đạo Công đoàn Ngành; đại diện lãnh đạo trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.</p> <p>* Đơn vị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách GDTX của các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; - Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách GDTX của Trung tâm GDNN-GDTX; - Đại diện lãnh đạo các trường Trung cấp, Cao đẳng phối hợp dạy chương trình GDTX cấp THPT.

*** Lưu ý:** Tài liệu phục vụ Hội nghị của các cấp học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi qua địa chỉ email của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị theo thành phần trên. Đề nghị các đơn vị chủ động chuẩn bị tài liệu khi dự Hội nghị./.